



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวเผยแพร่ และข่าวอื่นๆ</p>	
<p>Pink Ribbon รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมทั่วโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (hfocus, pptv NBT)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มอบเข็มกลัด Pink Ribbon สัญลักษณ์ของการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม แต่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา กทม. พร้อมนำทีมบุคลากรการแพทย์ตั้งจุดตรวจ ส่งเสริมให้บุคลากรรัฐสภาตระหนักถึงการคัดกรอง ป้องกัน เนื่องในเดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม”</p>	-
<p>เปิด รพ.หลวงพ่อกุณ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ประกอบพิธีเปิด รพ.หลวงพ่อกุณ ปรีสุทโธ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยขยายบริการด้านการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาพร้อมเป็นแม่ข่าย รพ.โชนบนฝั่งตะวันตกของ จ.นครราชสีมา นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการระบบบริการ ลดความแออัดและให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง รวมทั้งถวายเป็นอนุสรณ์แก่หลวงพ่อกุณ ปรีสุทโธ</p>	-
<p>นโยบายความปลอดภัยบุคลากร สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., hfocus, news1live)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานการประชุม คกก.ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน ระยะที่ 2 ปี 2567 - 2570 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อคุณภาพความปลอดภัยของทุกคน มุ่งเน้น ผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน หรือ 3P Safety เพื่อให้หน่วยงาน บุคลากรสาธารณสุข ผู้รับบริการ และประชาชน ได้รับทราบและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป โดยจะมีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ People Safety Goals หรือ นโยบายความปลอดภัยของประชาชนจากระบบบริการสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่</p>	-
<p>Survival Swimming Skills เพื่อเด็กไทยไม่จมน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ผจก., สวท., newtv, fm91bkk, hfocus, ch7, INN)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “Survival Swimming Skills เพื่อเด็กไทยไม่จมน้ำ” ณ สระว่ายน้ำ สธ. พร้อมกล่าวว่า การจมน้ำเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญระดับโลก ควรสอนเด็กไทยทุกคนให้มีความรู้เรื่องทักษะความปลอดภัยทางน้ำ มีทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและการปฐมพยาบาล โดยกิจกรรมวันนี้คือ ฝึกทักษะเด็ก 300 คนที่ร่วมโครงการ และจะมีเด็ก 3,000 คนทั่วประเทศฝึกทักษะเช่นเดียวกันตลอดเดือน ต.ค.นี้ ขยายผลไปทั่วประเทศต่อไป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดทีมผู้ก่อการดีช่วยเรื่องการว่ายน้ำเน้นให้ความรู้กับผู้ปกครองและเด็ก</p>	-
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, thebangkokinsight, hfocus, INN)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. ประชุมวิดิโอทางไกลกับ นพ.สสจ.-ผอ.รพ.ทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวังค่าฝุ่น PM 2.5 ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์เอลนีโญ และให้เตรียมการดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมปรับเกณฑ์เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้สอดคล้องกับค่ามาตรฐานและระดับเฝ้าระวังการแจ้งเตือนของประเทศ เพิ่มการใช้สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดีย เร่งสื่อสารประชาชนปรับกิจกรรม ลดฝุ่นละออง และสวมหน้ากากให้ถูกประเภทเพื่อป้องกันฝุ่น</p>	-
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง สถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทย ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละประมาณ 30 คน ส่วนใหญ่เป็นชายไทย ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ ก.ค.65) อยู่ที่ 535 คน เป็นคนไทย 481 คน ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ ผู้เสียชีวิต 1 คน ทั้งนี้ ผู้ป่วยฝีดาษลิงรายใหม่พบผู้ป่วยนอกกลุ่มเสี่ยง เป็นผู้หญิงและเด็ก 1 ขวบ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค</p>	-
<p>การใช้ยาเออปิซาแทน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtv, thereporters, pptv, thainews, fm91bkk, thebangkokinsight, hfocus, thaipbs, ejan)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ อย. เผย จากกรณีที่ย. เรียกร้องยาลดความดันเอปีซาแทน (Irbesartan) 42 รุ่นที่พบการปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็ง แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาเอปีซาแทนเพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูงอยู่ ตรวจสอบว่าเป็นรุ่นการผลิตที่ถูกเรียกคืนหรือไม่ หากพบว่าเป็นรุ่นการผลิตที่ถูกเรียกคืน ให้เปลี่ยนยา ณ สถานพยาบาล/ร้านขายยาที่รับยา อย่าหยุดรับประทานยาเองโดยทันที และให้รีบปรึกษาแพทย์ก่อนกว่าจะเปลี่ยนยาได้</p>	
<p>การประชุม กก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ บทนามมติชน</p> <p>- กก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ หรือ 5 นโยบายเร่งด่วนเพื่อยกระดับ 30 บาท โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ทั้งในเครือและนอกสังกัด สธ. นำร่อง 4 จังหวัด แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด นราธิวาส ส่วนกท. ที่ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) และศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร และเตรียมพร้อม รพ.ราชวิถี 2 เป็น รพ.รับส่งต่อผู้ป่วย คัดเปิดให้บริการได้ภายใน ๖.ค.นี้ ถือเป็นโครงการที่ดี โดยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ อยากรเห็นเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในปัจจุบัน นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงเรื่องสถานพยาบาลด้วย เนื่องจากสังกัด สธ. มีเพียงร้อยละ 70 ที่เหลือสังกัด กท. มท. กทม. รพ.เอกชน การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเป็นเรื่องยาก และยังมีปัญหาระบบบัตรทอง ประกันสังคม ที่การจัดสรรงบประมาณและสิทธิประโยชน์ในการให้บริการแตกต่างกัน เกิดเป็นความไม่เท่าเทียมในคุณภาพการรักษา ศักยภาพของ รพ. จึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องยกระดับ</p>	
<p>สิทธิบัตรของผู้สูงอายุ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., มติชน, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ สปสช. ได้มีการทบทวนข้อมูลผู้สูงอายุในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2565 เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาปัญหาสาธารณสุขในผู้สูงอายุ การพัฒนาสิทธิประโยชน์ และระบบการดูแลต่อไป พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพกว่า 10 ล้านคน รองลงมาเป็นสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามลำดับ อากาศที่เข้ารับบริการมากที่สุด คือ ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไตวายเรื้อรัง ส่วนโรคที่เข้ารับบริการมากที่สุด คือ ภาวะบวมจากเชื้อไวรัส หัวใจล้มเหลวแบบน้ำท่วมปอด และไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อดูแลผู้สูงอายุต่อไป</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage, hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรม รพ.สต.ประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกรณี นพ.สสจ.ศรีสะเกษ ชูคาตโทษพยาบาล-จนท.สธ. 103 คน กรณีไปรายงานตัวปฏิบัติราชการ รพ.สต. ในสังกัด อบจ. ตั้งแต่ 2 ต.ค. ว่าผิดวินัย หากฝ่าฝืนไม่กลับต้นสังกัด สธ. ถือว่าขาดราชการอาจไล่ออก ส่งผลให้บุคลากร 5 กลุ่มเหล่านั้นมีความสับสน กก.กระจายอำนาจให้แก่ อบท. ควรพิจารณาแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้ สำนักงบฯ ควรมีความจริงใจสนับสนุนงบประมาณด้านการกระจายอำนาจ อยากรให้ผู้มีอำนาจส่วนกลางถอยคนละก้าว เพื่อให้การถ่ายโอนไม่ติดปัญหาอุปสรรคกระทบการให้บริการระบบสุขภาพปทุมธานี</p>	
<p>ชี้แจงการบริหารงานสภาการแพทย์แผนไทย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ดร.ชนัญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ชี้แจงถึงกรณีสมาคมรักษ์แผนไทยเดินทางเข้าร้องเรียนกับรมว.สธ. โดยมี นพ.รุ่งเรือง และนพ.เทวัญ รับเรื่องแทน ขอให้มีการตรวจสอบการบริหารงาน และการสอบวิชาแพทย์แผนไทยเมื่อปี 2566 ที่ได้ 0 คะแนนจำนวนมาก ซึ่งยังไม่ได้อัปโหลดเพราะผลตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ ว่าทางสภาฯ ไม่สามารถตรวจให้ได้ตามข้อเรียกร้อง เนื่องจากการสอบดังกล่าวเป็นแบบปรนัยใช้ดินสอระบายในกระดาษคำตอบ ก่อนการสอบสภาฯ ออกประกาศติกาชัดเจน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบ ต้องรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเอง อยากรให้ทบทวนและพิจารณาดีๆ ว่าปัญหาเกิดจากอะไร ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการขอคู่มือกระดาษคำตอบ เป็นข้อบังคับเดิมของสภาฯ ตั้งแต่ปี 2556 ขณะนี้กำลังรอคำสั่งศาลปกครองว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร</p>	
<p>คัดค้านนำถ่านลิกไนต์มาพักในพื้นที่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก, ChiangmaiNews, News1Live)</p> <p>- ชาวบ้าน อ.ตอยหลวง จ.เชียงราย คัดค้านไม่ให้ บ.พูนทรัพย์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จก. ผู้ประกอบการนำถ่านหินลิกไนต์เข้ามาพักในพื้นที่เพื่อรอการส่งออก โดยไม่มีการทำประชาคมขอความเห็นชอบจากชาวบ้านมาก่อน เกรงจะเกิดผลกระทบจากฝุ่นและกลิ่นเหม็น ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสิ่งแวดล้อม โดยปลัดอำเภอ สสอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุยรับฟังปัญหานำไปเสนอนายอำเภอและผู้ว่า เชียงราย ต่อไป ผู้สื่อข่าวจึงไปสอบถามกับ บ.พูนทรัพย์ฯ ระบุ ค่อนข้างท้อใจกับธุรกิจนี้ มีแต่คนคัดค้าน หากชาวบ้านคัดค้านจนถึงที่สุด ตนก็คงยอมถอย และยินดียุติธุรกิจดังกล่าว</p>	